



การทำดีที่แท้



เปล่งใจใหม่ที่ทั้งนักบวชและผู้ศรัทธา
มากมาย กรอกหูให้คนทำดีกันอย่างเป็นน้ำ
เป็นหลัง ซึ่งถ้าได้ผลจริง ป่านนี้ประเทศไทย
ก็คงเป็นเมืองสวรรค์ไปแล้ว แม้จะไม่ได้ผล
แต่ก็ช่วยให้เกิดอาชีพผู้พร่ำสอน บ้างก็ถึงขั้น
ร่ำรวย ได้เลื่อนยศศักดิ์จากการนี้ไปตาม ๆ กัน

ทราบหรือไม่ ทำไมการส่งเสริมให้คนทำดีจึงไม่ได้ผล สาเหตุสำคัญก็คือเราให้เหตุผลที่ผิดๆ ที่ดูเหมือนถูก และเป็นเหตุผลที่ไม่ได้นำไปสู่การหยุดทำชั่วและไม่ใช้เหตุผลที่เราควรทำดีจริงๆ

ตัวอย่างเช่น ในการสอนให้เด็กและเยาวชนทำดีต่อสังคมส่วนรวม แทนที่จะบอกให้สงสารเด็ก สตรี และคนชรา ซึ่งเป็นการมองเหล้าคนจนว่าต่ำต้อยกว่า เราควรอธิบายว่าประเทศชาติได้ออกเงินค่าเล่าเรียนให้นักเรียนและนักศึกษาปีละมากมาย ยิ่งระดับนักศึกษา ปีละ 35,646 บาท ที่นักศึกษาออกเงินเองเป็นเพียงส่วนน้อยนิด

แม้แต่คนที่มีความดี เรียนสถาบันการศึกษาเอกชน รัฐบาลยังตามไปช่วยพัฒนาบุคลากรและอื่นๆ ของสถาบันเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงควรสอนให้เขารู้ซึ่งถึงพระคุณของประชาชนคนเล็กคนน้อยที่เสียภาษีมาบำรุงประเทศ ถ้าเราอธิบายให้ถูกต้องเช่นนี้ เยาวชนก็จะเห็นคุณค่าของประชาชน เคารพในความเป็นมนุษย์ ไม่คิดว่าตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ใหญ่กว่า เมื่อเติบโตใหญ่ก็จะไม่คิดคดโกงประเทศชาติ

ถ้าเราจะสอนให้ชาวบ้านรักธรรมชาติ และป่าไม้ แทนที่จะชักแม่น้ำทั้งห้า เราควรอธิบายชัดๆ ว่าทรัพยากรและประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเรานี้ หาใช่ของใครโดยเฉพาะ แต่เป็นของพวกเขาชาวไทยทุกคน เมื่อเขาเข้าใจดีเช่นนี้ เขาก็จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และหวงแหน ไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายหรือถือครองโดยมิชอบ โดยเห็นว่ารัฐจะไม่ใช้อีกต่อไป

การทำดีนั้น เราไม่ได้ทำเพื่อใครที่ไหน ทำดีได้ดี เป็นมงคลกับเราเอง เราไม่ควรอ้างให้ใครทำดี ด้วยความละโมภ โลกหลง เช่น ทำดีแล้วได้ยศศักดิ์ หรือ ทำดีแล้วได้ขึ้นสวรรค์ ละสมบุญไว้ชั่วดินหน้า บางคนเลยผิดไปว่าคนดีชาตินี้จน เพราะชาติที่ชั่วไม่ดี ซึ่งเป็นแนวคิดแบ่งแยกชนชั้น

แนวคิดผิดเพี้ยนเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน และต่อต้านมาโดยตลอด โดยได้บวชให้พวกจัณฑาลที่คนวรรณะอื่นส่วนรังเกียจเป็นพระสงฆ์ ดังนั้นการอ้างที่ไม่สมเหตุผลไม่เป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากทำให้เกิดความไขว้เขวแล้วยังมอมเมาชาวบ้าน ไม่ได้ส่งผลให้ใครทำดีอย่างแท้จริง

ในทางตรงกันข้าม เมื่อยามเด็กและเยาวชนทำผิดก็อธิบายให้เห็นว่าพวกเขาจะเสียอนาคตอย่างไร ถ้าจะเดิน

คนทำผิดอาญาแผ่นดิน ก็ควรชี้ให้พวกเขาผลที่ต้องถูกจำคุก และถูกปรับอย่างไร ถ้าจะเตือนข้าราชการทุจริต ก็ควรอธิบายให้พวกเขาเห็นว่าจะไม่มียันปลายที่ตั้งงาอย่างไร เป็นต้น

ถ้าเห็นพ่อค้าโกง ทำธุรกิจแบบด้านได้ขายขาด ก็ควรชี้ให้เห็นถึงการล่มสลายที่รออยู่เบื้องหน้า ความยั่งยืนคงไม่มีให้เห็นถึงลูกหลาน ถ้าเห็นชาวบ้านผู้อ้างความจน ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บุกบุกป่า หรือแม่น้ำลำคลอง หรือชายหาด มาเป็นของตน ทั้งในนามบุคคลหรือชุมชน เราก็ต้องชี้ให้พวกเขาเห็นว่า นี่คืออาชญากรที่พวกเขาปล้นทรัพยากร จากคนไทยทั้งประเทศ คนอยู่ใกล้ทรัพยากรแผ่นดิน ต้องไม่ถือเอาเป็นเจ้าของ เราจะอธิบายให้คนทำดี ละชั่วด้วย นรก สวรรค์ ไม่ได้สวรรค์นั้นใครๆ ก็ชอบ แต่คงไม่มีใครคนปกติคนไหนที่อยากไปสวรรค์ในตอนนี้อยู่สักคน ทุกคนก็ยิ่งอยากใช้กรรมอยู่บนโลกนี้ทั้งนั้น!

บางทีอาชญากรใหญ่ๆ อาจร่วมมือกับพวกนักบวช และคนที่ถูกประทับตราว่าเป็นคนดีในสังคมทั้งหลาย พยายามอธิบายผิดๆ เพื่อมอมเมาประชาชน และเปิดโอกาสให้อาชญากรลอยนวลก็ได้ ใครจะรู้

ยกตัวอย่างเช่น เราพยายามรณรงค์ให้คนปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งสารพัด โดยไม่เคยใส่ใจต่อการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในปี 2504 มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ 273,629 ตร.กม. (53% ของพื้นที่ประเทศไทย) แต่ในปี 2547 เหลืออยู่เพียง 167,591 ตร.กม. (33% ของพื้นที่ประเทศไทย) หรือหายไปเท่ากับ 68 เท่าของพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือเท่ากับเราสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เท่ากับพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงรวมกัน

การรณรงค์ทำดีมีคุณธรรมกันอย่างบ้าคลั่งอาจเป็นอาชญากรรมที่แสนแยบยลเพื่อเบียดเบียนไม่ให้สังคมรับรู้สาเหตุแท้จริงของปัญหา ปัญหาในทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนทำดีน้อยไป แต่อยู่ที่มีคนจำนวนน้อยที่มีอิทธิพลและอำนาจ ละเมิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกลับเอาหูไปนาตาไปไร่ต่างหาก

จงระวังนักบวช (ที่ไม่ดีจริง) เพราะจะพาเราเข้ารกเข้าพง